

ประจำวันที่ 13-19 กันยายน 2560

**กรมไฟชีวมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 60/61 วงเงิน 8.72 หมื่นลบ.**

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 60/61 ด้านการตลาด จำนวน 3 โครงการ วงเงินงบประมาณ 87,216.17 ล้านบาท เป็นวงเงินสินเชื่อ 33,510 ล้านบาท และวงเงินจ่ายขาด 53,706.17 ล้านบาท ประกอบด้วย

โครงการที่ดำเนินการโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 2 โครงการ วงเงิน 86,276.17 ล้านบาท คือ 1.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร เป้าหมาย 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินงบประมาณ 12,906.25 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท วงเงินจ่ายขาด 406.25 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 1 ต.ค.60 - 30 ก.ย.61 โดยจะเป็นการสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ย MLR -1 ซึ่งปัจจุบัน MLR อยู่ที่ประมาณ 5% ต่อปี โดยสถาบันเกษตรกรจะรับภาระดอกเบี้ยเพียงแคร์้อยละ 1 ต่อปี และรัฐจะสนับสนุนร้อยละ 3 ต่อปี

และ 2.โครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรที่ปลูกทั้งข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวปทุมธานีทั่วประเทศ เป้าหมาย 2 ล้านตันข้าวเปลือก กำหนดอัตราสินเชื่อข้าวเปลือกแต่ละชนิดที่ความชื้นไม่เกิน ร้อยละ 15 ในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาดของข้าวเปลือกแต่ละชนิดเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง โดยข้าวเหนียวจะ กำหนดราคาเท่ากับข้าวหอมมะลิ เนื่องจากที่ผ่านมาราคาข้าวเหนียวสูงกว่าข้าวหอมมะลิแบบไม่ปกติ ราคาที่จะให้ สินเชื่อ ข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเหนียวอยู่ที่ ต้นละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 7,200 บาท ข้าวเปลือก ปทุมธานี ต้นละ 8,500 บาท โดยมีค่าฝากเก็บและรักษาคุณภาพข้าว ต้นละ 1,500 บาท โดยจ่ายพร้อมสินเชื่อก่อน ต้นละ 1 พันบาท และจ่ายภายหลังนำเงินมาชำระหนี้อีก 500 บาท ระยะเวลาโครงการ 1 พ.ย.60-30 ธ.ค.61 และ ระยะเวลาการทำสัญญาเงินกู้ 1 พ.ย.60-28 ก.พ.61 ยกเว้นภาคใต้ ถึง 31 ก.ค.61 กำหนดระยะเวลาคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 เดือนนับจากเดือนที่รับเงินกู้

นอกจากนี้จะช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ไร่ละ 1,200 บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงแต่ ไม่เกินรายละ 10 ไร่ ใช้วงเงินงบประมาณ 73,369.92 ล้านบาท แบ่งเป็นวงเงินสินเชื่อ 21,010 ล้านบาท และวงเงินจ่ายขาด 52,359.92 ล้านบาท

ส่วนอีก 1 โครงการซึ่งจะดำเนินการโดยกระทรวงพาณิชย์ คือ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก วงเงิน 940 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## **กรม.เห็นชอบขยายเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรอีก 1 ปี**

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์ก่อน เห็นชอบขยายเวลาดำเนินการโครงการภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดยเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินกู้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ปี 2559/2560 จากเดิมสิ้นสุด 30 กันยายน 2560 เป็นสิ้นสุด 30 กันยายน 2561 เนื่องจากพบว่าจากผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ 31 สิงหาคมที่ผ่านมา มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 13,711 รายจากเป้าหมาย 30,000 ราย พื้นที่ปรับเปลี่ยน 68,555 ไร่ จากเป้าหมาย 150,000 ไร่ ได้รับการอุดหนุนค่าปัจจัยการผลิตแล้วประมาณ 12,000 ราย จำนวน 253 ล้านบาท จากทั้งหมด 600 ล้านบาท ทำสัญญาเบิกจ่ายเงินกู้ได้ 557.67 ล้านบาท จากเป้าหมาย 16,096 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าให้ประเมินผลการดำเนินการ 6 เดือนก่อน นอกจากนี้ ครม. มีมติในหลักการให้ดำเนินโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และตลาดข้าว GAP ครบวงจรกับผู้ประกอบการค้าข้าว เนื่องจากที่ผ่านมาการดำเนินโครงการยังไม่สามารถเชื่อมโยงตลาดได้อย่างทั่วถึง จึงมีข้อเสนอให้ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานในระดับภูมิภาคให้ขับเคลื่อนเชื่อมโยงตลาดให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคู่การส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐซื้อข้าวคุณภาพจากโครงการข้าวอินทรีย์และข้าว GAP

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## **พาณิชย์ จัดสัมมนาวิชาการ ซีโอกาสทางการตลาดของสินค้าเกษตรเป้าหมายข้าว-มันสำปะหลัง**

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการของโครงการศึกษาระบบข้อมูลความต้องการของตลาด (Demand Driven) ซึ่ง สนค. ว่าจ้างที่ปรึกษาคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสำหรับสินค้าข้าวและมันสำปะหลัง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ประกอบการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาด ภายในงาน มีการเสวนาในหัวข้อ "โอกาสทางการตลาดของอุตสาหกรรมข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว" โดยมีวิทยากรจากแต่ละภาคส่วนของกระบวนการผลิต ทั้งผู้แทนเกษตรกร ผู้ประกอบการค้าข้าว นักวิชาการ และภาคเอกชนที่มีการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย

นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายยังมีการเสวนาในหัวข้อ "ธุรกิจและการตลาดของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากมันสำปะหลัง" โดยได้เกียรติจากวิทยากรจากสมาคมมันสำปะหลังไทยภาคเหนือ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก และผู้แทนบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับมันสำปะหลังมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและศักยภาพของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับมันสำปะหลังของไทย

ทั้งนี้ ผลการศึกษาจากโครงการฯ พบว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากข้าว เช่น แป้งข้าว น้ำมันรำข้าว ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก เพราะเป็นอาหารที่มีประโยชน์และสามารถใช้วัตถุดิบจากเกษตรกรไทย อันจะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้เป็นทางเลือกให้แก่เกษตรกรอีกด้วย นอกจากนี้ สำหรับสินค้ามันสำปะหลัง ยังพบว่าไบมันสำปะหลังมีคุณค่าทางโภชนาการและสามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการใช้หัวมันผลิตเป็นมันเส้นและแป้งมันเช่นในปัจจุบัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

## เกษตรฯ เปิดตัวหอมมะลิแชมป์โลกในงาน Anhui Agri Expo 2017

นายกฤษฎพงษ์ ศรีพงษ์พันธุ์ รองอธิบดีกรมการค้าข้าว เปิดเผยภายหลังจากพิธีเปิดงาน 2017 China Anhui Famous High Quality Agricultural Products & Agricultural Industrialization 9 Trade Fair (Hefei) (Anhui Agriculture Expo 2017) ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการค้าข้าว ได้ร่วมจัดงานในครั้งนี้เป็นครั้งแรก สืบเนื่องจาก ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้เดินทางไปเยือนมณฑลอันฮุย เพื่อทำความรู้จักกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยคณะกรรมการเกษตรเมืองเหอเฟย มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เชิญฝ่ายไทยเข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ ซึ่งฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เห็นว่าสามารถประชาสัมพันธ์คุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่มีคุณภาพดีให้ประชาชนในมณฑลนี้ได้เป็นที่รู้จัก และจะได้ออกช่วยแก้ปัญหาข้าวหอมมะลิไทยที่ถูกปลอมปนได้ทางหนึ่ง สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ขอความร่วมมือให้ทางกรมการค้าข้าว นำภาคเอกชน ประกอบด้วยบริษัท สยามควอลิตี้ไรต์ จำกัด, บริษัท ธนสรรไรต์ จำกัด และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง ร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วย

นายกฤษฎพงษ์ กล่าวต่อไปว่ากระทรวงเกษตรฯ ได้นำข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดข้าวขาวระดับโลก "World 's Best Rice" 2016 ซึ่งเป็นของ บริษัท ธนสรรไรต์ จำกัด และข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่เป็นข้าวระดับ Premium ของบริษัท สยามควอลิตี้ ไรต์ จำกัด ข้าวสังข์หยด จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง หุงให้ชาวจีนได้ลิ้มรสชาติ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และข้าวสังข์หยด คุณภาพชั้นดีจากประเทศไทย

นางสาวอัจฉริยา จันทร์วงศ์ กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า คงต้องยอมรับว่ามีเสียงสะท้อนมาจากหลายหน่วยงานกล่าวถึงคุณภาพข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่ผลิตจากประเทศไทยมีคุณภาพดีถึงแม้ว่าจะมีราคาที่สูงกว่าข้าวชนิดอื่นแต่ก็สามารถยังจำหน่ายได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่สำคัญที่ทำให้เกิดการปลอมปนข้าวขาวดอกมะลิ 105 จากประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวสารที่ส่งมายังประเทศจีนกระสอบละ 50 กิโลกรัม และมารีแพ็กเกจจิ้งเป็นถุงละ 5 กิโลกรัม ที่ประเทศจีน มีโอกาสถูกนำมาผสมข้าวชนิดอื่นที่มีคุณภาพต่ำและราคาถูกกว่าได้ง่าย ซึ่งสามารถลดต้นทุนได้มาก

"เป็นสิ่งที่ดิฉันเป็นห่วงถึงภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิของไทยมาก ถ้าหากชาวจีนที่ไม่เคยรับประทานข้าวหอมของไทย แล้วเพิ่งเคยรับประทานเป็นครั้งแรกแล้วเจอกับข้าวหอมมะลิที่ถูกปลอมปนมา จะเกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจะถูกเหมาไปหมดว่าข้าวหอมมะลิไทยไม่ดี ตรงนี้เราคงต้องหาวิธีช่วยกัน"

นางสาวอัจฉริยา กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวทาง ฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้ร่วมมือกับกรมการค้าข้าว ได้ร่วมเจรจากับ Anhui Provincial State Farms Group เพื่อหาความร่วมมือกันที่จะให้ทาง Anhui Provincial State Farms Group รับซื้อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่บรรจุถุงพร้อมขายมาจากเมืองไทย มาวางจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ต ในเครือข่ายของบริษัท จะได้ช่วยแก้ปัญหาปลอมปนได้ โดยประเทศไทยจะมีการแนะนำผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือให้ โดยทางบริษัทฯ ยินดีให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในโอกาสต่อไปจะได้เชิญผู้บริหารของทางบริษัท เยี่ยมดูงานการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 คุณภาพดีจากประเทศไทย

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

## วอนชะลอทำข้าวนาปีต่อเนื่อง ป้องกันเสียหายในช่วงน้ำหลาก

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสาน 12 จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่ในแผนบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี พ.ศ.2560 ของกรมชลประทาน ใช้พื้นที่ลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเป็นพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง (รอบที่ 2) โดยให้ดำเนินการเพาะปลูกในช่วงต้นฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2560-2561 เพื่อป้องกันผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายในช่วงฤดูน้ำหลาก

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากการประสานข้อมูลสถานการณ์น้ำร่วมกับกรมชลประทาน พบว่ากรมชลประทานได้วางแนวทางการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี พ.ศ.2560 ตามแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี พ.ศ.2560 ให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตข้าวครบวงจร จำนวน 15.95 ล้านไร่ โดยส่งน้ำให้พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณเหนือจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 0.265 ล้านไร่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรได้ดำเนินการเพาะปลูกเต็มพื้นที่และเก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้ว สำหรับการส่งน้ำให้พื้นที่ลุ่มต่ำตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1.15 ล้านไร่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ปัจจุบันเกษตรกรดำเนินการเพาะปลูกเต็มพื้นที่และเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจำนวน 0.69 ล้านไร่ คาดว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเสร็จทั้งหมดในวันที่ 15 กันยายน 2560

ทั้งนี้ ได้กำหนดใช้พื้นที่ลุ่มต่ำดังกล่าวซึ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเป็นพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก แต่พบว่าพื้นที่นาซึ่งเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วบางส่วนยังคงมีน้ำค้างอยู่ในทุ่ง ทำให้สามารถดำเนินการเพาะปลูกได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า ในช่วงเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม 2560 ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางจะสูงกว่าค่าปกติ หากทำการเพาะปลูกข้าวต่อเนื่องในพื้นที่ลุ่มต่ำอาจส่งผลให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ดังนั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 12 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย ชัยนาท นครสวรรค์ สิงห์บุรี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง ปทุมธานี และนนทบุรี ไซ้กลไก "ประชารัฐ" ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือเกษตรกรชะลอ การปลูกข้าวนาปี ปี พ.ศ.2560-2561 รอบ 2 (นาปีต่อเนื่อง) โดยให้ดำเนินการเพาะปลูกในช่วงต้นฤดูแล้ง ปี พ.ศ.2560-2561 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปี พ.ศ.2560 ของกรมชลประทาน และมีพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งจะช่วยป้องกันผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย

ที่มา ไทยโพสต์

## กระทรวงเกษตรฯ พุ่งไตรมาส 4 ปีนี้ ราคาข้าวขาวพุ่งแตะ 8 พันบาท/ตัน

น.ส.จรรยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์ ถึงแนวโน้มผลผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะข้าวในช่วงเดือนต.ค.-ธ.ค. 2560 คาดว่าผลผลิตจากประเทศผู้ผลิตข้าวทั้งบังกลาเทศ อินเดีย ปากีสถาน จะลดลง รวมทั้งประเทศไทย ที่เกิดน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคเหนือ ที่กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงพาณิชย์ คาดว่าผลผลิตข้าวหอมมะลิจะหายไปประมาณ 7.8 แสนตัน จึงคาดว่าช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้ราคาข้าวขาวจะเพิ่มขึ้นถึง 8,000 บาท/ตัน หรือราคาเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5% จากปัจจุบันราคาข้าวขาวอยู่ที่ 7,600 บาท/ตัน ทั้งนี้ การปรับเพิ่มขึ้นของราคาข้าวในช่วงปลายปี



น่าจะเกิดจากผลผลิตของประเทศผู้ส่งออกลดลง ส่งผลให้ไทยซึ่งผลิตข้าวช่วงปลายปีน่าเพิ่มขึ้น และส่งออกได้มากขึ้น และความต้องการบริโภคภายในประเทศไม่ได้ลดลง

ส่วนดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนส.ค. 2560 พบว่าลดลง 16.41% จากช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน สุก ร ถั่วขาวแวนนาไม ไข่ไก่ เนื่องจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้น สำหรับสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากพื้นที่ปลูกยางของไทย มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรในช่วง 2 เดือนแรกของครึ่งปีหลัง (ก.ค.-ส.ค. 2560) รายได้เกษตรกรลดลง 1.85% และ 2.14% ผลผลิตเพิ่มขึ้น 16.32% และ 17.08% ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรที่ขายได้ลดลง 15.62% และ 16.41% ตามลำดับ หากลงทุนในรายละเอียดยุติในแต่ละเดือน เดือนส.ค. ดัชนีรายได้เกษตรกรลด 2.14% ดัชนีราคาปรับตัวลดลง 16.41 สินค้าที่มีราคาลดลง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม น้ำมัน ลำไย สุก ไข่ไก่ และถั่วขาวแวนนาไม ขณะที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น 17.08% จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา ลำไย มังคุด สุก ไข่ไก่ ไข่ไก่ และถั่วขาวแวนนาไม

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

xx

## เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่อนตัวลงท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวจากต่างประเทศที่ลดลง ขณะที่คาดว่าผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูใบไม้ร่วง (the autumn-winter crops) จะมีปริมาณลดลงเนื่องจากการเพาะปลูกล่าช้ากว่ากำหนดและพื้นที่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามอยู่ที่ระดับ 378-385 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลงจากระดับ 385-390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 มีจำนวน 629,622 ตัน มูลค่า 257.921 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 68.47% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 55.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 373,738 ตัน มูลค่า 166.055 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) และเมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2560 ปริมาณเพิ่มขึ้น 7.7% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 7.3% เมื่อ มีจำนวน 584,602 ตัน มูลค่า 240.345 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรก (มกราคม-สิงหาคม 2560) มีการส่งออกข้าวจำนวน 3.874 ล้านตัน มูลค่า 1,666 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 17.36% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 16.26% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2559 ที่ส่งออกได้ 3.301 ล้านตัน มูลค่า 1,433 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศในแถบเอเชียซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 67% ของปริมาณส่งออกทั้งหมด ซึ่งเวียดนามส่งออกไปประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้นเช่น จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น แต่การส่งออกไปยังฮ่องกงกลับลดลง ส่วนตลาดรองลงมาได้แก่แอฟริกาซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 15.7% ตามด้วยตลาดอเมริกา และออสเตรเลีย

สมาคมอาหาร คาดว่า ตลาดยังคงมีความต้องการข้าวขาวและข้าวหนึ่งอย่างต่อเนื่อง เช่น บังคลาเทศ ศรีลังกา และฟิลิปปินส์ ขณะที่การส่งออกข้าวหอมยังคงไปได้ดีในตลาดแอฟริกา และจีน รวมทั้งตลาดใหม่ๆ เช่น อิรัก และอิหร่าน ส่วนตลาดข้าวชนิดพิเศษ เช่น ข้าวขาวเมล็ดยาว ข้าวเหนียว และปลายข้าวก็ยังคงส่งไปยังประเทศจีนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้นจึงคาดว่าในช่วง 4 เดือนหลังของปีนี้ เวียดนามจะส่งออกได้อีกประมาณ 1.8 ล้านตัน

ทางด้านกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามเปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2017 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 3.96 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 1.75 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 20% ในเชิงปริมาณและเพิ่มขึ้น 17.5% ในเชิงมูลค่า ทั้งนี้จากการที่ในเดือนที่ผ่านมาได้มีการส่งออกข้าวเพิ่มมากขึ้น ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศยังคงมีต่อเนื่อง จึงทำให้สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) ได้ปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้เป็น 5.6 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมที่ 5.2 ล้านตัน ที่เคยมีการปรับมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีรายงานว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมาได้มีการทำสัญญาขายข้าวไปแล้วที่ยังไม่ส่งมอบอีกประมาณ 842,000 ตัน โดยส่วนใหญ่เป็นข้าวเหนียว ข้าวขาว ข้าวหอมและปลายข้าวซึ่งมีจะส่งไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีข้าวขาวที่จะต้องส่งมอบให้ฟิลิปปินส์ ข้าวหอมที่จะส่งไปยังประเทศในแถบแอฟริกา และข้าวญี่ปุ่นที่จะส่งไปยังออสเตรเลียด้วย

ทั้งนี้นับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามได้ทำสัญญาขายข้าวไปแล้ว (ทั้งที่ส่งมอบแล้วและยังค้างส่งมอบ) ประมาณ 5.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 18.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา โดยประมาณ 85.4% เป็นสัญญาส่งมอบของภาคเอกชน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ (เดือนมกราคม-สิงหาคม) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 207,400 ตัน ลดลง 1.75% เมื่อเทียบกับปริมาณ 211,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 141,200 ตัน เพิ่มขึ้น 12.5% เมื่อเทียบกับ 125,500 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 5,000 ตัน ข้าวหอม 127,200 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 68.1% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 14.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.5%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 35,000 ตัน ลดลง 42.7% เมื่อเทียบกับ 61,100 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 31,700 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 3,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 16.9%) จีนประมาณ 8,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.1%) ออสเตรเลียประมาณ 3,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%) กัมพูชาประมาณ 3,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.5%) และประเทศอื่นๆ 3,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.7%)

สำหรับการส่งต่อ (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ มีปริมาณ 9,790 ตัน ลดลง 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 10,551 ตัน ในปี 2559 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 8,451 ตัน สหรัฐฯจำนวน 498 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนสิงหาคม 2560 รวม 13,500 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 12,900 ตัน

ทั้งนี้ ในปี 2559 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 314,600 ตัน ลดลง 0.06% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,800 ตัน ในปี 2558 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 187,500 ตัน เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับ 174,600 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,500 ตัน ข้าวหอม 165,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 14,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 59.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 55.5%) รองลงมาคือเวียดนามประมาณ 86,700 ตัน ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับ 101,400 ตัน ในปี 2558 (ประกอบด้วยข้าวหอม 76,300 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 10,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.6%) จีนประมาณ 19,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.0%) ออสเตรเลียประมาณ 8,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) กัมพูชาประมาณ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.6%) และประเทศอื่นๆรวม 6,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.9%)

ที่มา *Trade and Industry Department*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 661,514 ตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 กันยายน สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 42,123 ตัน ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่นได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ General Import ครั้งที่ 2 ภายใต้ Minimum Access ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมา โดยข้าวสารเมล็ดยาวจากไทยจำนวน 7,000 ตัน ข้าวเมล็ดกลาง (medium grain) จากสหรัฐจำนวน 39,000 ตัน และข้าวเมล็ดยาว (global long grain) จากไทยจำนวน 21,000 ตัน โดยราคาเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้อยู่ที่ 74,966 เยนต่อตัน นอกจากนี้ในวันที่ 27 กันยายนนี้ จะมีการประมูลซื้อข้าวในระบบ SBS โดยจะซื้อข้าวเต็มเมล็ด (whole kernel rice) จำนวน 22,500 ตัน และข้าวหัก (broken) จำนวน 2,500 ตันด้วย ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 3 เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากบังคลาเทศ ขณะที่อุปทานข้าวในประเทศมีจำกัด โดยผู้ส่งออกเสนอราคาขายข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 413-416 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 410-413 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้วงการค้าข้าวระบุว่าบังคลาเทศกำลังมีความต้องการข้าวอย่างเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้ไม่มีเพียงอินเดียเท่านั้นที่สามารถตอบสนองความต้องการของบังคลาเทศได้

ทางการรายงาน ความคืบหน้าของการเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ณ วันที่ 15 กันยายนที่ผ่านมาว่ามีพื้นที่เพาะปลูกแล้วประมาณ 233.75 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 1.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 236.95 ล้านไร่ ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวขาวจากเมียนมาร์จำนวน 100,000 ตัน ในราคา 442 เหรียญสหรัฐต่อตัน (หรือประมาณ 35,360 ทากา) โดยคาดว่าจะมีการส่งมอบภายใน 3 เดือน

ทางด้านภาวะราคาข้าวในประเทศกำลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เกิดอุทกภัยเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งส่งผลให้ผลผลิตข้าวในประเทศได้รับความเสียหายจำนวนมาก โดยก่อนหน้านี้รัฐบาลได้มีมาตรการปรับลดภาษีนำเข้าข้าวลงเหลือเพียง 2% จากที่ก่อนหน้านี้เคยปรับลดลงมาอยู่ที่อัตรา 20% แล้วครั้งหนึ่ง โดยคาดหวังว่าจะช่วยทำให้ราคาข้าวที่นำเข้ามีราคาลดลง แต่ผ่านไปประยะหนึ่งราคาข้าวกลับมาสุงขึ้นอีกครั้ง จึงทำให้รัฐบาลต้องเร่งการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ และมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยการนำข้าวออกมาจำหน่ายในตลาดทั่วไป (open market sale programme) โดยจำหน่ายข้าวในราคา 30 ทากาต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดประมาณ 20ทากา

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา หน่วยงานด้านอาหารของรัฐบาล (Directorate General of Food, Ministry of Food) ได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 5 ของปีงบประมาณ 2017/18 (นับเป็นครั้งที่ 9 ของปีนี้ โดย 8 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประมูลครั้งที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2016/17 และครั้งที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2017/18) ซึ่งการประมูลครั้งนี้จะซื้อข้าวหนึ่ง (นับเป็นครั้งที่ 8 ของปีนี้) จากทุกประเทศจำนวน 50,000 ตัน (50,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled rice on CIF Liner out term) โดยกำหนดการรับข้อเสนอในวันที่ 28 กันยายนศกนี้ กำหนดส่งมอบภายใน 40 วันหลังจากทำสัญญาแล้ว และให้ส่งมอบที่ท่าเรือ Chittagong ในสัดส่วน 60% และที่ท่าเรือ Mongla อีก 40%

สำหรับการประมูลซื้อข้าวประมูลซื้อข้าวครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2017/18 เมื่อวันที่ 12 กันยายนที่ผ่านมา (เป็นครั้งที่ 8 ของปีนี้ โดย 7 ครั้งที่ผ่านมา เป็นการประมูลครั้งที่ 1-4 ของปีงบประมาณ 2016/17 และครั้งที่ 1-3 ของปีงบประมาณ 2017/18) ซึ่งกำหนดซื้อข้าวหนึ่ง (ครั้งที่ 7 ของปีนี้) จำนวน 50,000 ตัน ปรากฏว่าบริษัท Siam Rice Trading จากประเทศไทยเสนอราคาต่ำสุดที่ 438 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ทั้งนี้การประมูลใน 7 ครั้งก่อนหน้านี้ บังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวขาวจำนวน 50,000 ตัน ราคา 406.48 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) และซื้อข้าวหนึ่ง 6 ครั้งรวม 250,000 ตัน ในราคา 427.85, 445.11, 430, 419.51, 411.11 และ 407.89 เหรียญสหรัฐต่อตัน (CIF liner out) ตามลำดับ

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1-12 กันยายน ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 36,212 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 28,270 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 2,612 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,036 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 33,600 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,234 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 22,052 ตัน และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-12 กันยายนที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 7,968 ตัน ฝรั่งเศส 6,285 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,743 ตัน อิตาลี 4,174 ตัน โปแลนด์ 5,494 ตัน เยอรมนี 2,102 ตัน โปรตุเกส 405 ตัน เบลเยียม 1,652 ตัน สเปน 840 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,925 ตัน สวีเดน 489 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-12 กันยายน 2560 มีการส่งออก 7,999 ตัน เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 6,222 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 6,790 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 60.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,231 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 1,209 ตัน ลดลงประมาณ 39.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,991 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 12 กันยายน 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 4,282 ตัน และในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-12 กันยายนที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 4,065 ตัน กรีซ 2,304 ตัน สเปน 694 ตัน โปรตุเกส 523 ตัน บัลแกเรีย 52 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์



Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

### สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกันยายน 2560 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2560/61 (2017/18) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 483.4 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 486.4 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2559/60 (2016/17) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของหลายประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยคาดว่าในปี 2560/61 ประเทศจีนจะมีผลผลิต 144 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 144.9 ล้านตันข้าวสารในปี 2559/60 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 110.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559/60 (ซึ่งถือเป็นปีที่อินเดียจะมีผลผลิตสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ 110.2 ล้านตันข้าวสาร) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นนั้น เช่น เวียดนาม เมียนมาร์ ปากีสถาน กัมพูชา เนปาล เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าในปี 2560/61 จะมีผลผลิต 20.4 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 19.2 ล้านตันในปี 2559/60 ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลงนั้น เช่น บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บราซิล ญี่ปุ่น สหรัฐฯ อียิปต์ เกาหลีใต้ เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปี 2560/61 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 480.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 482.5 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2560/61 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 143.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 98.0 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 37.4 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 34.9 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.6 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 12.9 ล้านตันข้าวสาร เมียนมาร์ 10.6 ล้านตันข้าวสาร และไทย 11.5 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2560/61 คาดว่าจะอยู่ที่ 123.5 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 2.6% จากจำนวน 120.3 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2559/60 โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 74.9 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 20.8 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.6 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 2.1 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 2.1 ล้านตันข้าวสาร เกาหลีใต้ 1.4 ล้านตันข้าวสาร สหรัฐฯ 0.9 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้นคาดว่าจะสต็อกปลายปี 2560/61 จะลดลงเหลือประมาณ 4.5 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 15.9% จากคาดการณ์ในปี 2559/60 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 5.4 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2561 จะมีปริมาณ 44.4 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 0.3% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีการค้าข้าวประมาณ 44.5 ล้านตันข้าวสาร โดยคาดว่าประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 5.3 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ส่วนไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.1 ล้านตัน ลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับ 2.2 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.8 ล้านตัน ลดลง 12.5% เมื่อเทียบกับ 1.6 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 11.1% เมื่อเทียบกับ 1.4 ล้านตัน ที่คาดว่าจะนำเข้าในปี 2560 ในขณะที่ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 1.1 ล้านตัน เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน และเม็กซิโกคาดว่าจะนำเข้า 0.8 ล้านตัน เป็นต้น สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2561 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 10.0 ล้านตัน ลดลง 4.8% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10.5 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2561 จะส่งออกได้ 11.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ 11.2 ล้านตัน ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.0 ล้านตัน เท่ากับที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2560 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.1 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.5 ล้านตัน เมียนมาร์คาดว่าจะส่งออก 2.0 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน จีนคาดว่าจะส่งออก 1.0 ล้านตัน บราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.7 ล้านตัน และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.5 ล้านตัน เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)

